



รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 เป็นปีที่ดีที่สุดของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ อีกปีหนึ่ง โดยกลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีกำไรสุทธิ 2,252 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 609 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าร้อยละ 37 เนื่องจากการปรับเพิ่มธุรกิจของบีอีซี เวิลด์ ที่ติดต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2548 รายได้จากการขายเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สูงกว่าปีก่อนกว่า 908 ล้านบาท ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มอัตราการใช้เวลาโฆษณาที่ปรับสูงขึ้น การขยายเวลาซูเปอร์ไพรม์ไทม์ ตลอดจนการปรับเพิ่มราคาในบางช่วงเวลา โดยต้นทุนการให้บริการไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ทั้งยังลดลงกว่าปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ได้ลดจำนวนละครลง นอกจากนี้ยังมีผลกำไรจากธุรกิจจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนัก เป็นผลให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีกำไรสูงขึ้น โดยอัตราการเติบโตของยอดกำไรสุทธิสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ยอดรายได้จากการขายเวลาโฆษณาและกำไรสุทธิที่กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ทำได้ในปี 2550 เป็นยอดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก กล่าวได้ว่า การลงทุนขยายพื้นที่ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ การพัฒนาช่วงเวลานอกไพรม์ไทม์ และการปรับปรุงคุณภาพการออกอากาศที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อนๆ มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น ทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ขยายตัวเติบโตในอัตราที่ดีกว่าอุตสาหกรรม

ปี 2550 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งผู้ชมโทรทัศน์ได้สูงขึ้นอีก และมีความหลากหลายของฐานผู้ชมโทรทัศน์ ส่งผลให้อัตรารายแบ่งตลาดเม็ดเงินโฆษณาของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 อุตสาหกรรมมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ไม่อาจขยายตัวเติบโตได้เท่าที่ควร ส่วนช่วงครึ่งหลังของปี 2550 อุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวเติบโตขึ้น การโฆษณามีความหลากหลายเพิ่มขึ้น การโฆษณาสินค้ากลุ่มเล็กๆ เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และผู้โฆษณารายใหญ่ก็เพิ่มการใช้เงินโฆษณาสูงขึ้นด้วย ในช่วงต้นปี 2551 ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์ได้ลดจำนวนลง ทำให้ส่วนแบ่งตลาดเม็ดเงินโฆษณาของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เพิ่มขึ้นตามโอกาส และความสามารถของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว อันจะทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานที่ดีที่เราสามารถทำได้ในปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้ร่วมงานของเราในทุกระดับ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างดีทั้งจากลูกค้า ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ชมของเรา สื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายวิชัย มาสินนท์)

ประธานกรรมการ